

Trong khi vẫn có người mong muốn được đứng trong danh sách hộ nghèo để được nhận trợ cấp và các ưu đãi khác của Nhà nước thì tại một số địa phương trong tỉnh đã có những hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động xin thoát nghèo với suy nghĩ nhường cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thấn, tổ 8, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) là một trong những gia đình tự nguyện xin thoát nghèo điển hình của tỉnh trong năm 2019. Trong đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa qua, ông Thấn là người duy nhất trong phường xin thoát nghèo, mặc dù cuộc sống của ông cũng còn gặp nhiều khó khăn. Theo như chia sẻ của ông, năm 1976 sau 9 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, ông về quê hương lập nghiệp rồi lập gia đình. Sống với nhau gần 10 năm thì vợ mất vì căn bệnh ung thư để lại 3 đứa con thơ nhỏ dại. Năm 1991, ông đi bước nữa và sinh được một người con, đến năm 2008 vợ ông bị bệnh tiểu đường và biến chứng phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt của vợ và chăm lo học hành cho các con đều do một tay ông lo liệu. Bản thân ông cũng không có công việc ổn định bởi sau 12 năm làm việc tại một hợp tác xã chuyển sản xuất cơ khí, ông phải nghỉ việc do hợp tác xã giải thể. Nhận thấy hoàn cảnh cảnh khó khăn, năm 2013 địa phương đã đưa gia đình ông vào danh sách hộ nghèo. Sau 5 năm trong danh sách hộ nghèo, đến năm 2019 ông quyết định xin rút ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cho gia đình khác. Nói về lý do rút ra khỏi hộ nghèo, ông Thấn tâm sự: Tôi năm nay 70 tuổi, mặc dù không có công việc ổn định nhưng vẫn còn sức khỏe để chăm sóc bản thân và người

Tự nguyện xin thoát nghèo



Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày bà Phạm Thị Tú, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) vẫn đi chợ để tự trang trải cuộc sống.

vợ bị liệt; con cái cũng đã trưởng thành có thể phụ giúp bố mẹ hàng tháng nên cũng đỡ vất vả. Ngày xưa chiến tranh đạn bom, nghèo khổ như thế nào chúng tôi còn chịu được, giờ hòa bình phải tự lực mà vươn lên, không nên y lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Xã hội hiện giờ nhiều người còn khổ lắm, tại sao mình không nhường lại cho họ. Việc tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhiều gia đình ở các địa phương trong tỉnh vươn lên. Nhiều hộ dù còn nhiều khó khăn nhưng ý chí liên tục thúc phải quyết tâm thoát nghèo. Tiêu biểu như bà Phạm Thị Tú, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thọ

(thành phố Thái Bình). Mặc dù đã 70 tuổi, cuộc sống còn khó khăn nhưng hàng ngày bà vẫn đạp xe ra chợ buôn bán hoa quả, rau xanh để tự trang trải cuộc sống. Bà Tú cho biết: Trước đây cuộc sống của tôi cũng khổ, chóng mặt sớm, một mình nuôi 3 người con trong căn nhà cấp 4 xuống cấp lụp xụp, vài năm trước tôi bị gãy cả chân và tay không đi chợ được, thấy cuộc sống của tôi khó khăn, năm 2017 địa phương đưa vào danh sách hộ cận nghèo. Năm 2018, nhờ con cái hỗ trợ tôi cũng đã xây lại căn nhà chắc chắn, sức khỏe cũng ổn định dần có thể đi chợ, chăn nuôi gà nên có thể tự lo cho bản thân.

So với nhiều người trong thôn, trong xã, cuộc sống của họ còn nghèo khổ hơn tôi nên tôi xin rút khỏi danh sách hộ cận nghèo để nhường cho người khác. Năm 2019, tại xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) có 3 hộ xin thoát cận nghèo, 2 hộ đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng cũng đều xin rút, với hộ tự lực vươn lên, không trông chờ, y lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là cách tốt nhất để thoát nghèo. Như trường hợp của ông Phạm Quốc Tuấn, thôn Quang Trung, vợ bị tai biến liệt nửa người, cuộc sống chưa hết khó khăn, mặc dù người dân trong thôn đều nhất trí đưa ông vào danh sách

hộ cận nghèo nhưng ông không nhận mà quyết tâm nhường cho người khác, bởi theo quan điểm của ông đã gọi là hộ nghèo là phải thực sự khó khăn, phải thực sự cần sự giúp đỡ thì mới cho vào danh sách, còn bản thân ông với thu nhập hàng ngày từ nghề thợ xây ông có thể tự trang trải cuộc sống gia đình. Chia sẻ về chính sách giảm nghèo của địa phương, ông Nguyễn Cao Luyện, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ cho biết: Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã còn sức khỏe chúng tôi thường lấy những cách làm hay, gương thoát nghèo tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền trên loa phát thanh của xã khuyến khích, động viên họ học tập; đồng thời chỉ đạo ban giảm nghèo của xã mà trực tiếp là các tổ chức, đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân... tổ chức cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để tập trung phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Với những hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi, xã cũng chỉ đạo ban giảm nghèo của thôn, xóm động viên con cháu, người thân giúp đỡ để thoát nghèo. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà tầng số gia đình tự nguyện xin thoát nghèo, qua đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng giảm qua từng năm. Năm 2019, số hộ nghèo toàn xã chỉ còn 25 người, chiếm tỷ lệ 1,62%, giảm 9 hộ so với năm 2018; số hộ cận nghèo còn 37 người, chiếm tỷ lệ 2,39%, giảm 19 hộ so với năm 2018, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Những câu chuyện xin thoát khỏi hộ nghèo đang dần có sức lan tỏa trong cộng đồng. Bằng ý chí và nghị lực, nhiều hộ dân đã và đang chủ động vươn lên thoát nghèo, quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

NGUYỄN CƯỜNG

▶ Giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời bệnh cúm ở người

(nhandan.com.vn) Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện trong cả nước tăng cường giám sát, phát hiện điều trị kịp thời bệnh cúm ở người. Theo đó, các đơn vị rà soát kế hoạch phòng, chống bệnh dịch cúm tại đơn vị; chuẩn bị tốt nhân lực, khu vực khám, cấp cứu, cách ly điều trị, trang thiết bị vật tư y tế, các phương tiện, thuốc Oseltamivir (Tamiflu), dịch truyền và các thuốc điều trị bệnh phối hợp khác để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho người bệnh...

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, việc nhiều người tự ý đi mua thuốc Tamiflu như hiện nay là không cần thiết bởi Tamiflu không phải thuốc điều trị đặc hiệu số một cho các bệnh cúm. Quan trọng nhất vẫn là thực hiện các biện pháp dự phòng bệnh, nhất là đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có các bệnh nền (huyết áp, tim mạch, đái tháo đường...). Bên cạnh đó, các bệnh viện phải tổ chức tốt việc cấp cứu, điều trị.



Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày; nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Để chủ động phòng, chống bệnh cúm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa sau đây:

1. Bảo đảm vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.
2. Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.
3. Tiêm vắc-xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng, chống cúm.
4. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.
5. Người dân không nên tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng vi rút (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc.
6. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

▶ Hàng trăm đầu bếp tranh tài tại cuộc thi "Tinh hoa bếp Việt"

(vietnamplus.vn) Cuộc thi tranh tài ẩm thực nhà Mường năm 2019 với chủ đề "Tinh hoa bếp Việt" sẽ diễn ra ngày 25/12 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh.

Cuộc thi thu hút hơn 100 đầu bếp tham gia với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp ẩm thực của một vùng miền. Các thí sinh đại diện cho từng vùng miền sẽ phải thể hiện được nét đặc trưng, ý nghĩa của vùng miền thông qua món ăn. Để giành được ngôi quán quân, đội thắng cuộc phải đạt đầy đủ yếu tố từ chuyên môn, thẩm mỹ, hiểu biết về dinh dưỡng, đạt chuẩn vệ sinh an toàn. Bên cạnh đó, các thí sinh lọt vào chung kết phải vượt qua vòng vấn đáp của ban giám khảo, thuyết trình, nêu được ý nghĩa của món ăn.



Ẩm thực Việt Nam đa dạng, phong phú, tinh tế, gắn với đặc trưng riêng, sử dụng sản vật địa phương có của từng vùng miền để tạo thành món ăn hấp dẫn du khách, nhất là du khách quốc tế.

Thành công từ nghị lực

Với ý chí quyết tâm và chiến lược kinh doanh đúng hướng, ông Nguyễn Đức Toàn, thôn Việt Hưng, xã Hòa Bình (Kiến Xương) đã thành công, có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Toàn có nhiều năm làm quản lý HTX DVNN, HTX điện năng. Những kiến thức được bồi dưỡng, rèn luyện, đúc kết đã giúp ông định hướng phát triển kinh tế gia đình.

Ngày từ năm 1998, nhận thấy xu hướng tất yếu người dân nông thôn sử dụng nước sạch như người thành phố để thay thế nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, sẵn có chút vốn liếng trong tay, ông Toàn thuyết phục vợ con để xây dựng trạm cấp nước sạch trên chính mảnh đất của gia đình. Khi bắt tay vào làm, áp lực nguồn vốn đôi lúc khiến công việc rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, với ý chí và sự quyết tâm, ông vay mượn người thân, các ngân hàng, huy động đối ứng của nhân dân, từng bước vượt qua khó khăn. Dù vậy, có tới hơn 10 hộ

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông không thu 1 triệu đồng tiền đối ứng với nhà máy. Theo ông Toàn, làm nghề dịch vụ, phục vụ nhân dân giống như làm dâu trăm họ. Để hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân cần có sự tính toán hợp lý. Vừa là áp lực vừa là động lực cho doanh nghiệp phát triển hơn. "Quan điểm của tôi, nước cũng là loại thực phẩm nên phải sạch. Minh làm phải có lương tâm, chất lượng phải tốt, phục vụ nhân dân đầy đủ. Số lượng bảo đảm, chất lượng có rồi là có lòng tin" - ông Toàn bộc bạch.

Sau khi tính có chủ trương về tạo điều kiện phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, ông Toàn đầu tư hơn 10 tỷ đồng để thay đổi công nghệ, hệ thống cung cấp nước trên toàn địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Hiện nay, nhà máy nước của cụ thể chiến binh Nguyễn Đức Toàn hoạt động theo công nghệ của Nhật Bản với công suất 1.500m³/ngày đêm. Toàn có hệ thống đường ống dẫn nước



Ông Toàn kiểm tra nước tại bể đã được xử lý.

tới các hộ dân bằng cao su đạt chuẩn. Hàng năm, nhà máy ký kết hợp đồng kiểm định chất lượng nước với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo định kỳ. Từ 200 khách hàng ban đầu, giờ đây, nước sạch của nhà máy đã đến với tất cả các hộ dân của xã Hòa Bình với lượng tiêu thụ khoảng hơn 10.000m³/tháng.

Không chỉ làm dịch vụ nước sạch, gia đình ông Toàn còn sắm được 2 ô tô khách giường

nằm hơn 6 tỷ đồng phục vụ nhân dân chuyển tuyến Hà Giang. Mở thêm dịch vụ bể bơi cho các lứa tuổi vào dịp hè. Từ các dịch vụ này, mỗi năm ông Toàn thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Dù làm nhiều việc một lúc nhưng ông cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý theo tính chất, mức độ cần thiết, cách sử dụng thời giờ hợp với từng công việc cụ thể nên ông vẫn có thời gian tham gia các phong trào của địa phương. Năm nào

ông cũng ủng hộ từ 15 - 20 triệu đồng cho hoạt động tập thể.

Ở tuổi 68, cựu chiến binh Nguyễn Đức Toàn tạm hài lòng với những gì mình đã đạt được. Thú vui bình dị cuối ngày của ông là ngắm nhìn cơ ngơi trong mùi hương của vườn hoa hồng dịu ngọt. Ông bảo: Chỉ mong có sức khỏe để được phục vụ nhân dân, góp ích cho đời.

ĐẮC HÀ

(Đài TTTT Kiến Xương)

Đa dạng hoạt động trải nghiệm cho trẻ

Thời gian gần đây, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình đã có những cải tiến, thay đổi khá toàn diện về xây dựng, tổ chức môi trường giáo dục ngoài lớp học nhằm tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Là trường đạt chuẩn quốc gia, Trường Mầm non Hoa Sen được đánh giá là một trong những trường mầm non công lập của thành phố có cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Chính điều kiện thuận lợi này đã giúp nhà trường tổ chức thành công hoạt động trải nghiệm "thủ hoạch nông sản" cho 50 học sinh lớp 5 tuổi vào đầu tháng 12 vừa qua. Cô giáo Ngô Tố Ngải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi chia các con thành 4 nhóm, gồm: thu hoạch rau, thu hoạch hoa, thu hoạch ngô và nhóm bắt cá. Với trang

phục gọn gàng cùng các dụng cụ cần thiết, dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các con rất hào hứng, phấn khởi và tươi vui, nhanh nhẹn trong hoạt động trải nghiệm thu hoạch nông sản. Để tổ chức được những hoạt động như thế này, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai trồng các loại cây lương thực, thực phẩm: lúa, ngô, khoai, sắn, các loại rau và hoa chia theo từng khu vực. Bên cạnh đó, đào ao, tạo bùn, thả các loại cá, tôm, tép... Đồng thời, thiết kế khu vực chợ quê với 7 gian trang trí theo đặc trưng của từng gian hàng để cô và trò trưng bày nông sản đã thu hoạch. Theo cô giáo Ngô Tố Ngải, hoạt động trải nghiệm thu hoạch một số sản phẩm của nghề nông đã tạo cơ hội cho trẻ được lĩnh hội kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như: kỹ năng rau, thu hoạch hoa, thu hoạch ngô và nhóm bắt cá. Với trang

Qua đó giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, góp phần phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ, ngôn ngữ và tình cảm cho trẻ.

Chỉ sau vài ngày phát động phong trào "Giáng sinh ấm áp lan tỏa yêu thương", Trường Mầm non Giáng mơ thần tiên đã nhận được nhiều phần quà rất ý nghĩa đến từ các cháu học sinh và các bậc phụ huynh. Cô giáo Phạm Thị Luyện, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau 1 tuần phát động phong trào, chúng tôi đã nhận được 5 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều quần áo, giày dép. Đặc biệt, có những con đã mang đồ chơi, bút màu của mình để tặng lại các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc có những phụ huynh ủng hộ gạo, sữa, mì tôm... Sau khi nhận ủng hộ, các giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn học sinh lớp mình cách gấp và phân loại quần áo, các loại đồ dùng và đồ chơi. Thông qua hoạt động này, các con dần dần hiểu được

tình thân tương thân tương ái, lối sống nhường nhịn, kính trọng người khác. Bên cạnh đó, đây cũng là những trải nghiệm rất quý giá đối với các con ở những năm đầu đời. Chị Mai Thị Thu Thủy, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Đi học về, con nói với tôi về việc tặng quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn con nói say sưa và xin phép tôi được mang hộp bút màu và hộp sữa tặng các bạn, tôi vô cùng xúc động bởi cháu mới 4 tuổi nhưng đã hiểu được sự tương trợ, giúp đỡ những người bạn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo cô giáo Phạm Thị Luyện, tất cả số tiền và quà quyên góp được sẽ trao tặng trẻ em nghèo ở Kiến Xương và Làng trẻ em SOS.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, vài năm trở lại đây, với sự đổi mới trong phương pháp và mục tiêu giáo dục, nhiều trường mầm non đã chú ý tăng



Cô và trò Trường Mầm non Hoa Sen thu hoạch rau.

cường hơn các hoạt động giáo dục thông qua hình thức trải nghiệm. Không chỉ bó hẹp trong khuôn viên nhà trường, nhiều trường đã tổ chức cho các con trải nghiệm tại một số

địa điểm, địa danh lịch sử. Qua đó giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, kỹ năng và hình thành thái độ đối với sự vật, hiện tượng và mọi người xung quanh. Hoạt động trải nghiệm dựa trên hình thức

lấy trẻ làm trung tâm thực hiện tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của nền giáo dục Việt Nam.

ĐẶNG ANH